

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Thực hiện Công văn số 1226/SYT-NVY ngày 04/8/2023 của Sở Y tế về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2022; UBND huyện báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

A. BỐI CẢNH CHUNG

Vĩnh Linh là một huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, có tổng diện tích tự nhiên 619,99 km². Phía Bắc và phía Tây Bắc giáp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Phía Nam và phía Tây Nam giáp huyện Gio Linh; Phía Tây giáp huyện Hướng Hóa và Gio Linh; Phía Đông giáp Biển Đông. Dân số 88.474 người, trong đó có 3.172 người Bru- Vân Kiều, 03 dân tộc Thái, 01 dân tộc Hrê. Toàn huyện có 28.999 hộ với 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, với 149 làng, bản, khóm phố.

Điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của các xã, thị trấn chưa đồng đều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ đang còn cao. Hệ thống y tế trên địa bàn huyện gồm có 01 Trung tâm Y tế huyện; 01 Bệnh viện YHCT &PHCN tỉnh; tuyến xã có 18 Trạm Y tế xã, thị trấn, 25 phòng khám y tư nhân. Trên địa bàn có 56 trường học, 42 cơ sở lưu trú, 433 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong 10 năm qua nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường của người lao động được nâng cao, có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn hút thuốc lá tại những địa điểm bị cấm hút thuốc như: Bệnh viện, trường học, nơi công cộng.. nên trong thực tế việc hút thuốc có giảm nhưng chưa được triệt để.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PCTH THUỐC LÁ

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT PCTH THUỐC LÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

TT	Thời gian ban hành	Số hiệu và tên văn bản ban hành giai đoạn 2013-2022	Ghi chú
1	31/1/2013	Kế hoạch số 06/KH – UBND huyện Vĩnh Linh về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	
2	15/8/2013	Kế hoạch số 33/KH-UBND của UBND huyện về phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá	
3	16/9/2013	Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND thị trấn Hồ Xá về tổ chức tuyên truyền Luật Lao động và luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn	
4	18/04/2014	Kế hoạch triển khai thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2014 – 2020	
5	14/5/2014	Kế hoạch tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.	
6	03/6/2014	Công văn số 27/CV-UBND về việc Cấm hút các loại thuốc lá tại nơi công cộng	
7	03/02/2015	Công văn số 16/CV-UBND về việc Cấm hút các loại thuốc lá tại nơi công cộng	
8	04/02/2015	Công văn 16/CV-UBND về việc triển lắp đặt các biển bảng „ Cấm hút thuốc“ tại các cơ quan, đơn vị và Nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn xã.	
9	04/02/2015	Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 Quyết định thành lập BCD phòng chống tác hại của thốc lá trên địa bàn xã Vĩnh Giang.	
10	28/ 2/ 2016	Kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCD Phong trào “ <i>Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn minh nói không với thuốc lá</i> ”	
11	6/7/2016	Kế hoạch về việc mở lớp tập huấn hướng Luật phòng chống tác hại thuốc lá cho Thôn.	
12	26/8/2019	Công văn V/v hướng dẫn việc định giá khởi điểm để đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành	

Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể huyện: Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các buổi họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các hành lang, các phòng làm việc, phòng họp, hội trường và các địa điểm có quy định cấm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nội dung tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định treo

1	Hoạt động thanh tra thi hành Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

		Số đợt	Số đơn vị kiểm tra
2	Hoạt động kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn	0	0

Công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: được thực hiện lồng ghép vào đợt kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm định kỳ, thường xuyên và các đợt kiểm tra khác hằng năm.

IV. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ PCTH THUỐC LÁ

1. Hoạt động hợp tác quốc tế: Không có.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học: Không có.

C. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC LÁ

1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá:

a) Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định “*Không hút thuốc lá tại nơi làm việc*” và trong các cuộc họp của cơ quan.

- Thực hiện việc treo băng rôn với thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 hằng năm tại một số trục đường chính trên địa bàn huyện và cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Treo biển “CẤM HÚT THUỐC” tại cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí không khói thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua để mọi người cùng tuân thủ và có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTHTL, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị và xây dựng văn hóa công sở.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép, phổ biến các điều luật quy định về PCTHTL, tác hại của thuốc lá, quyền và nghĩa vụ, yêu cầu người hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, các sản phẩm từ thuốc lá, thuốc lào, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và ảnh hưởng đối với sức khỏe và môi trường, để từ đó làm hạn chế việc hút thuốc lá tại cơ quan, công sở đối với công chức, người lao động trong cơ quan để mọi người nhận thức rõ về nguyên nhân, tác hại của thuốc lá đối với môi trường xung quanh và tác hại sức khỏe đối với con người. Qua báo cáo của UBND các xã, thị trấn và các đơn vị thực hiện lồng ghép hơn 320 cuộc tuyên truyền, hàng ngàn tờ rơi, hơn 300 cuốn sách, báo tuyên truyền và 240 khẩu hiệu, băng rôn.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các tổn thất sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá, ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các địa điểm cấm hút thuốc lá, nghĩa vụ của người hút thuốc, nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá hằng năm; thường xuyên đăng tải về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, phát các tin bài về phòng chống tác hại của thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

b) Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá

TT	Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá	Đã truyền thông
1	Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;	X
2	Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội;	X

3	Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.	X
4	Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.	X

c) Các sáng kiến để tăng cường hiệu quả truyền thông về PCTH thuốc lá:

* Lồng ghép hoạt động PCTH thuốc lá vào các sự kiện tại địa phương (đề nghị ghi cụ thể tên sự kiện):

- Sự kiện văn hóa: Tuyên truyền lồng ghép vào Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân.

- Sự kiện thể thao: 10 Sự kiện chạy OLYMPICH vì sức khỏe toàn dân gắn với nói không với thuốc lá.

- Sự kiện du lịch: Tuyên truyền đến các điểm du lịch địa phương không hút thuốc lá.

* Các sáng kiến khác: Các biển báo tại phòng làm việc cơ quan công sở cấm hút thuốc lá.

2. Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

a) Tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2013-2022

TT	Các địa điểm	Tổng số đơn vị, cơ sở hiện có trên địa bàn	Số đơn vị thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc
1	Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và khuôn viên	120	120
	Cơ sở y tế (Bệnh viện, TTYT, Trạm y tế, phòng khám tư nhân...)	62	62
	Trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trường liên cấp; trung tâm Giáo dục thường xuyên)	56	56
	Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em	2	2
2	Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà	793	266
	Nơi làm việc (cơ quan hành chính, nhà máy,	360	180

TT	Các địa điểm	Tổng số đơn vị, cơ sở hiện có trên địa bàn	Số đơn vị thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc
	xí nghiệp ...)		
	Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống	433	86
3	Địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng có nơi dành riêng cho người hút thuốc	67	67
	Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch	42	42
	Quán bar, karaoke, vũ trường	25	25
	Tàu Thủy, tàu hoả (số lượng tàu thủy, tàu hoả)	0	0

b, Các hoạt động đã triển khai để thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc :

- Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các buổi giao ban, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thông qua các buổi họp công đoàn, sinh hoạt chi đoàn và trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Đăng tải các văn bản pháp luật liên quan, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điều truyền thông, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá”, với thông điệp “Thuốc lá -mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu với nội dung thực hiện Luật PCTHTL, xây dựng môi trường không khói thuốc.

- Các tổ chức Hội, đoàn thể đã triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo. Phối hợp liên ngành tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc thực thi Luật PCTHTL. Qua các hoạt động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; quy định về cấm hút thuốc tại trường học và nơi công cộng.

- Các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện tốt công tác phổ biến các văn bản pháp quy của nhà nước, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình PCTHTL, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; 100% giáo dục, đào tạo có kế hoạch “Xây dựng môi trường trường học không khói thuốc” và thực hiện lồng ghép chương trình giáo dục PCTHTL, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá

nung nóng, shisha,...thông qua các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ và các hoạt động giáo dục khác của các nhà trường.

- Các cơ sở y tế tổ chức tuyên truyền về PCTHTL lồng ghép vào các buổi họp giao ban hàng ngày và các buổi họp hội đồng người bệnh nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, viên chức và người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, các đơn vị y tế.

- Các cơ quan, đơn vị, ngành, cơ quan đơn vị đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan đơn vị. Gắn tiêu chí xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc với xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra việc treo biển cấm hút thuốc lá tại hành lang, các phòng làm việc, phòng họp, hội trường và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học theo quy định. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL, quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc. Qua thực tế, đa số công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện tốt quy định của Luật PCTHTL, tuy nhiên vẫn còn một số một số ít người hút thuốc tại nơi công cộng, vẫn còn gạt tàn thuốc lá tại nơi làm việc tại một số ít cơ quan, đơn vị.

- Trên các phương tiện giao thông công cộng (xe vận tải hành khách, xe buýt...) hành khách thực hiện đúng quy định cấm hút thuốc.

3. Kết quả thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ các sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật PCTH thuốc lá

Thống kê tình hình vi phạm và xử lý vi phạm các quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ giai đoạn 2013-2022

Nội dung vi phạm quy định cấm	Số trường hợp xử lý vi phạm			Tổng số tiền xử phạt (nếu có) (đơn vị : nghìn VND)
	Hình thức cảnh cáo	Phạt tiền	Đình chỉ hoạt động	
Vi phạm về quảng cáo các sản phẩm thuốc lá	0	0	0	
Vi phạm về khuyến mại các sản phẩm thuốc lá	0	0	0	

Vi phạm về tiếp thị các sản phẩm thuốc lá	0	0	0	
Vi phạm về tài trợ của các công ty kinh doanh thuốc lá	0	0	0	

4. Kết quả thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá (tư vấn CNTL)

Thống kê việc thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2013-2022

TT	Nội dung báo cáo	Tổng số cơ sở thực hiện	Số cơ sở thực hiện tư vấn trực tiếp tại cơ sở	Số cơ sở thực hiện tư vấn gián tiếp qua điện thoại, internet,...	Số người được tư vấn cai nghiện thuốc lá
1	Tổ chức tư vấn CNTL tại cơ sở khám, chữa bệnh	0	0	0	0
2	Tổ chức tư vấn CNTL tại cộng đồng (nếu có)	0	0	0	0
3	Tổ chức tư vấn CNTL tại cơ sở tư nhân khác (nếu có)	0	0	0	0
4	Các hình thức khác (ghi cụ thể)	0	0	0	0

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NGUỒN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ

1. Cấp phép kinh doanh thuốc lá tại địa phương

TT	Nội dung	Tổng số cơ sở được cấp phép đến 31/12/2022
1	Số cơ sở được địa phương cấp phép mua bán nguyên liệu thuốc lá	0
2	Số cơ sở được địa phương cấp phép bán buôn thuốc lá	0
3	Số cơ sở được cho phép bán lẻ thuốc lá	90

2. Thực hiện quy định về bán thuốc lá

Việc vi phạm quy định về bán thuốc lá theo Điều 25 của Luật PCTH thuốc lá¹ gồm:

Nội dung	Tổng số lượng cơ sở vi phạm (2013-2022)	Số trường hợp bị xử phạt			Tổng số tiền xử phạt (2013-2022) (VNĐ)
		Số trường hợp xử phạt hình thức cảnh cáo	Số trường hợp xử phạt theo hình thức phạt tiền	Số trường hợp bị đình chỉ hoạt động kinh doanh	
Vi phạm các quy định về bán thuốc lá theo Điều 25 của Luật PCTHTL	0	0	0	0	0

D. NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

I. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT

Các chính sách về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương quy định chi tiết, rõ ràng (Luật PCTHTL, Nghị định của Chính phủ).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai và thực hiện hoạt động PCTHTL nói chung, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 -31/5” nói riêng được triển khai thuận lợi từ huyện đến xã. Được sự chỉ đạo kịp thời của Sở Y tế về chuyên môn, cùng với sự nghiêm túc chấp hành Luật của các cơ quan, đơn vị, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế ... trên địa bàn huyện. Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản đồng tâm ủng hộ nhiệm vụ xây dựng môi trường không khói thuốc. Tuy nhiên thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn còn có khó khăn nhất định, cụ thể:

- Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật: Do trình độ dân trí không đồng đều giữa các xã trong huyện.

+ Kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật: Kinh phí cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa được bố trí cho công tác PCTHTL.

+ Tổ chức bộ máy, nhân sự: Chưa thành lập Ban chỉ đạo riêng cho công tác này chỉ hoạt động kiêm nhiệm.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ: Một số bộ phận người dân do thói quen hút thuốc và nhận thức về Luật PCTHTL chưa đầy đủ, dù được tuyên truyền, vận động bỏ thuốc lá, song việc cai thuốc lá hoàn toàn là rất khó khăn. Việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế không khói thuốc chưa thực hiện được triệt để. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Việc phối hợp liên ngành giữa các ban ngành, cơ quan chức năng: Một số cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến công tác, khuyến cáo, phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Về công tác kiểm tra, thanh tra thực thi Luật và giám sát công tác PCTH thuốc lá: Mặc dù đã được hiện thực nhưng để triển khai được Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trong đời sống vẫn còn nhiều bất cập vì thuốc lá vẫn được bán rộng rãi công khai, việc vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn rất phổ biến, việc hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và bất chợt. Người có thẩm quyền xử phạt ít trong khi người vi phạm đông, diễn ra trên địa bàn.

- Khó khăn khác trong quá trình thực hiện Luật PCTHTL:

+ Việc tuân thủ Luật tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, đôi khi còn hút thuốc lá nơi công cộng.

+ Tại một số nơi, nhận thức của người dân còn hạn chế và chưa có ý thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá do vậy việc hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra thường xuyên.

+ Tất cả các cán bộ làm công tác PCTH của thuốc lá là kiêm nhiệm, vì vậy quỹ thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá, đưa nội dung Luật PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị, lồng ghép phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

3. Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá.

4. Tổ chức Hội thảo, Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức nói chuyện sức khỏe về THTL, Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc.

5. Tổ chức giám sát về PCTHTL tại các xã, thị trấn; lồng ghép việc kiểm tra tình hình thực hiện Luật PCTH thuốc lá, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức treo biển cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm.

6. Thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013 - 2022 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiên Tùng